

Đúng như dự đoán của các chuyên gia khi công nghệ kinh tế AEC và TPP có hiệu lực, các nhà đầu tư Trung Quốc đã sớm có mặt tại Bình Dương. Trong đó ngành gỗ đang chịu sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp này...mặc dù BIFA đã có những bước chuyển biến tốt cho sự hội nhập kinh tế

Hội nhập hội chợ bình dương tại Bình Dương-BIFA cho biết, tính đến cuối năm 2015 số hội viên của BIFA đạt con số đáng kể là 150 thành viên. Về cơ bản, BIFA kết nối các doanh nghiệp sản xuất gỗ, liên các doanh nghiệp cung cấp máy móc, nguyên liệu, và liên quan tới ngành gỗ. Có thể nói BIFA đang dần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, với nhiều hội viên trong tỉnh và ngoài tỉnh, và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

BƯỚC CHUYỂN BƯỚC TÍCH CỰC CHO HỘI NHẬP

Các chương trình xúc tiến thương mại, giao lưu trao đổi hợp tác kinh nghiệm sản xuất được tổ chức thường xuyên, mang lại tín hiệu tích cực cho các hội viên trong công tác đi mời tham gia pháp sản xuất, tiếp xúc nguyên liệu như: “Sáng kiến Việt Nam-Oregon” do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức; hội thảo giới thiệu pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng lâm sản; tìm hiểu hội thảo phân phối và tiếp cận thị trường EU đối với ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ, tham gia triển lãm hội chợ quốc tế Vietbuild 2015, hội thảo giao lưu với các hội nhập gỗ và thủ công mỹ nghệ của Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM...

Bên cạnh đó BIFA còn tham mưu đầu xuất với UBND tỉnh trong việc thành lập KCN dành cho ngành gỗ và phụ trợ ngành gỗ tại KCN Tân Lập I. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 47 hội viên đăng ký với diện tích là 270 ha, và chủ trương thành lập KCN ngành gỗ cũng đã được sự phê duyệt của thủ tướng chính phủ. Bước chuyển biến đầy tích cực của BIFA trước thềm hội nhập ngày càng sâu rộng bước đầu đã cho thấy sự đúng đắn. Nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị tiếp cận trình độ sản xuất của một số nước trong khu vực và tìm kiếm ra biển lớn.

Thị trường tiêu thụ của BIFA phát triển tại Mỹ, sang châu Âu, Nhật Bản và một số nước ở khu vực Trung Đông. Tuy nhiên sự cạnh tranh đã bắt đầu xuất hiện khi các DN Trung Quốc đổ dòng vốn đầu tư vào Bình Dương với tốc độ rất nhanh và gây nhiều sự cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.

GIÚP DN GỖ KHÓ

Ông Lưu Phước Lộc, Phó Chủ tịch BIFA cho biết, các doanh nghiệp Trung Quốc tranh thủ các hiệp định kinh tế chi phí thấp mà Việt Nam đã ký kết với ASEAN, TPP để đẩy mạnh vốn đầu tư vào thị trường Bình Dương. Điều đáng nói nhất chính là các DN này thường thuê mướn người Việt để ngụy tạo tên pháp danh để hưởng các chính sách ưu đãi mà Việt Nam đã ký kết với bên bè quốc tế. Theo ông Lộc, số DN Trung Quốc đầu tư vào ngành gỗ lên đến hơn hàng chục, và dự đoán còn gia tăng nhanh trong thời gian sắp tới. Nhưng điều đáng nói là các doanh nghiệp này ít đầu tư công nghệ, gây ô nhiễm môi trường, trong khi đó các DN gỗ Bình Dương đã phải tốn kém rất nhiều chi phí để xây dựng nhà xưởng, hệ thống xử lý chất thải...

Ngoài ra ngành gỗ đang chịu sự quản lý về môi trường, cùng các cơ quan ban ngành, làm cho DN mất nhiều thời gian, và bên cạnh đó mất số hàng triệu đồng cũng đang bị vướng mắc việc hoàn thuế. BIFA mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp nghiên cứu nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian.

Thời gian qua Sở TNMT đang tiến hành công tác thanh kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; công tác thanh kiểm tra thường xuyên thông báo tới các DN chấp hành và theo dõi kịp thời, để các DN đi vào hoạt động nề nếp hơn, chấp hành tốt các quy định pháp luật về môi trường.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã lắng nghe những khó khăn của BIFA trong đời sống hàng ngày của hàng triệu người dân Bình Dương năm 2015-2018 và đưa ra các đề xuất. Ông Liêm chia sẻ, những khó khăn của BIFA sẽ được UBND tỉnh và các cơ quan tiếp nhận sớm, tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp. Trong đó việc rà soát hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ được chú trọng hơn, để giảm bớt sự cạnh tranh lành mạnh cho ngành gỗ ngay tại Bình Dương.

TTP và NGÀNH GỖ BÌNH DƯƠNG

Written by Phan Dang An

Friday, 22 July 2016 04:28 - Last Updated Friday, 22 July 2016 04:32

PHÙNG HIU